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 3 Cyflwyniad 
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Amdanom ni 

2000  5 
 
Delio â chwynion 

 

 

9 
 
Gwella gwasanaethau cyhoeddus 

 

 

11 
 
Barn pobl am ein gwasanaethau 

 

 

12 
 
Bod yn deg â phawb 

 

 

14 
 
Gofalu am ein staff 

 

 

15 Gofalu am yr arian a gawn i wneud ein 
gwaith 

 

 

17 
 
Rhagor o wybodaeth 
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Cyflwyniad  
 
 

 

Dogfen gan Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru yw hon. 

 
 
 

-ÁÅȭÎ ÅÇÌÕÒÏȭÒ Ç×ÁÉÔÈ ÒÙÄÙÍ ×ÅÄÉȭÉ 
wneud yn y flwyddyn 2019 i 2020. 

 
 
 

 
Mae hefyd yn egluro sut rydym 
wedi gwario ein harian. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Mae Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru yn sefydliad 
annibynnol. 
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Amdanom ni  
 

 
 

 

 
Mae gennym 3 prif rôl : 

 
delio â chwynion am 
wasanaethau cyhoeddus  

 

delio â chwynion am gynghorwyr 
lleol 

 
 
 

helpu i wella gwasanaethau 
cyhoeddus. 

 
 
 
 
 
 
 

Mae gennym 73 aelod o staff. 

 

Mae ein prif swyddfa ym Mhencoed, 
De Cymru. 

Mae gennym swyddfa fach yng Ngogledd 
Cymru hefyd. 

 
Mae gwasanaeth cyhoeddus  yn 
ÇÏÌÙÇÕ Ç×ÁÓÁÎÁÅÔÈ ÓÙȭÎ ÃÁÅÌ ÅÉ 
ÄÄÁÒÐÁÒÕ ÇÁÎ ÓÅÆÙÄÌÉÁÄ ÓÙȭÎ ÒÈÁÎ 
ÏȭÒ ,ÌÙ×ÏÄÒÁÅÔÈȢ 

 
73 
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Delio â chwynion  
Cwynion am wasanaethau  

2000 cyhoeddus 

Eleni, fe wnaethom ddelio â dros 2,000 o 
gwynion am wasanaethau cyhoeddus. 

 

 
Roedd tua 8 o bob 20 cwyn yn ymwneud 
â gwasanaethau iechyd. 

 
 
 
 
 
 

 

Roedd tua 3 o bob 20 cwyn yn 
ymwneud â thai. 

 
 
 

Roedd tua 2 o bob 20 cwyn yn 
ymwneud â sut mae Ç×ÁÓÁÎÁÅÔÈÁÕȭÎ 
delio â chwynion. 

 
 
 

Roedd tua 2 o bob 20 cwyn yn 
ymwneud â gwasanaethau 
cymdeithasol. 
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Roedd tua 1 a hanner o bob 20 cwyn yn 
ymwneud â chynlluniau ar gyfer adeiladau 
newydd. 

 
 

Cwynion am gynghorwyr  

Eleni, fe wnaethom ddelio â dros 200 o 
gwynion am gynghorwyr. 

 
 

Roedd hanner yn gwynion am beidio â 
thrin pobl yn deg a gyda pharch. 

 
 

 
Roedd tua 40 yn achosion lle nad oedd y 
cynghorydd wedi dweud y gallai ei fusnes 
ef ei hun fod yn rhan o ÂÅÎÄÅÒÆÙÎÉÁÄÁÕȭÒ 
cyngor. 

 
 

 
Roedd dros 20 yn achosion lle nad oedd y 
ÃÙÎÇÈÏÒÙÄÄ ×ÅÄÉ ÒÈÏÉȭÒ ÈÏÌÌ ×ÙÂÏÄÁÅÔÈ 
gywir. 
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Roedd dros 20 yn achosion lle nad oedd y 
cynghorydd wedi gwneud y peth iawn. 

 
 

 
Roedd tua 16 yn achosion lle nad 
oedd y cynghorydd wedi gwneud y 
peth cyfreithlon. 

 
 

 
2ÏÅÄÄ χ ÙÎ ÁÃÈÏÓÉÏÎ ÌÌÅȭÒ ÏÅÄÄ ÇÁÎ Ù 
cynghorydd fwy o ddiddordeb ynddo ef ei 
hun na'r cyngor. 

 
 

 
Roedd 5 yn achosion lle nad oedd y 
cynghorydd wedi edrych ar y mater yn y 
ffordd iawn. 

 
 

/ȭÉ ÇÙÍÈÁÒÕ ÝȭÒ llynedd  

Eleni, cawsom ychydig mwy o gwynion 
ÁÍ ×ÁÓÁÎÁÅÔÈÁÕ ÃÙÈÏÅÄÄÕÓ ÎÁȭÒ 
llynedd. 
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Cawsom lai o gwynion am gynghorwyr 
lleol. 

 
 
 
 
 
 

Cawsom lai o gwynion am Fyrddau Iechyd. 
 
 
 
 

Beth oedd ein barn am y 
cwynion am wasanaethau 
cyhoeddus 

Roeddem yn cytuno ag oddeutu 1 o 
bob 5 cwyn a gawsom am 
wasanaethau cyhoeddus. 

 
 

Gwnaethom dros 1,000 o argymhellion 
i wasanaethau cyhoeddus ynghylch sut 
Ù ÇÁÌÌÅÎÔ ×ÅÌÌÁȭÒ ÆÆÏÒÄÄ Ù ÍÁÅÎÔ ÙÎ 
gwneud pethau. 

 
 
 

Mewn rhai achosion, awgrymwyd bod y 
gwasanaethau cyhoeddus yn rhoi 
ÒÈÙ×ÆÁÉÎÔ Ï ÁÒÉÁÎ ÉȭÒ ÐÅÒÓÏÎ É ÄÁÌÕ ÁÍ ÙÒ 
hyn a ddigwyddodd. 
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Gwella gwasanaethau 
cyhoeddus 

Dechrau ein hymchwiliadau ein 
hunain  

Eleni, gallem ddechrau ymchwilio i 
faterion heb gael cwyn gan unrhyw un. 

Siaradasom â llawer o wahanol bobl am 
sut y dylem wneud hyn. 

Penderfynasom ddechrau drwy edrych ar 
wasanaethau i bobl ddigartref. 

 

 
Helpu gwasanaethau 
cyhoeddus i ddelio â 
chwynion yn well  

Gwelsom fod gan gynghorau lleol yng 
Nghymru wahanol ffyrdd o ddelio â 
chwynion. 

 
 
 

Ysgrifennu adroddiadau  

Rydym yn ysgrifennu adroddiadau am rai 
gwasanaethau cyhoeddus i awgrymu 
ffyrdd y gallent wella. 
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Eleni, fe wnaethom ysgrifennu: 
 

2 adroddiad am wasanaethau iechyd 

 
 

 
1 adroddiad ar sut mae cynghorau 
yn cynllunio adeiladau newydd 

 
 
 

1 adroddiad ar sut y gall myfyrwyr 
fenthyg arian. 

 
 
 
 
 

 

Gwnaethom hefyd ysgrifennu adroddiadau 
am: 

 
gwasanaethau cyhoeddus yn 
colli cofnodion pobl 

 
 
 

yr angen i wasanaethau fod yn 
deg â phawb 


